

Hân hoan mừng Giáng sinh

Một mùa Giáng sinh nữa lại về trong niềm hân hoan, chào đón của đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh. Sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, không khí mừng đón Giáng sinh năm nay trở lại sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, tất cả đều gửi gắm ước mong về một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Càng gần đến lễ Giáng sinh không khí tung bừng lại tràn ngập trên khắp các con đường, ngõ xóm tới từng gia đình giáo dân của Giáo xứ Nghĩa Chính, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình). Bà Đặng Thị Lan chia sẻ: Đối với đồng bào theo đạo Thiên chúa, Giáng sinh là một ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Ngoài là ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh trong hình hài của con người, đây còn là dịp để mọi thành viên, con cháu trong gia đình ở nơi xa về sum họp, đoàn tụ. Năm nay, để đón Giáng sinh, chúng tôi đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ việc trang hoàng nhà cửa đến trang trí đường làng, ngõ xóm, so với các năm trước thì chu đáo hơn rất nhiều. Theo ông Nguyễn Đức Tĩnh, Trùm phó nội tự Giáo xứ Nghĩa Chính: Mùa Giáng sinh năm nay đặc biệt hơn, sau dịch bệnh thì bà con hồi hởi, phấn khởi hơn. Tất cả các gia đình trong giáo xứ cũng treo cờ, đèn hoa rực rỡ, gia đình nào có điều kiện thì dựng và trang trí mô hình hang đá tái hiện khung cảnh Chúa ra đời. Đối với mô hình hang đá lớn tại nhà thờ của giáo xứ, chúng tôi đã làm ngay từ mùa hè trước nhất của mùa Vọng và phải mất 17 ngày mới hoàn thành. Sở dĩ thời gian thi công lâu như vậy là vì ban ngày mọi người bận đi làm tại các công ty, xí nghiệp nên chỉ có thể tranh thủ làm vào các buổi tối. Ngoài



Khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Thần Thượng, xã Quang Bình (Kiến Xương) được trang hoàng rực rỡ dịp lễ Giáng sinh.

ra, mọi người còn tập trung luyện tập các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho đêm Giáng sinh. Đây cũng là dịp để người dân trong giáo xứ ngồi lại với nhau cùng chia sẻ, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. Tại Giáo xứ Thần Thượng, xã Quang Bình (Kiến Xương), không khí chào đón Giáng sinh năm nay rộn ràng hơn cả với hệ thống hang đá lớn được dựng lên khắp khuôn viên của nhà thờ cũng như tại các khu dân cư. Ông Nguyễn Văn Riêm, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ cho biết: Từ đầu tháng 12, bà con trong Giáo xứ có công góp công, có của góp của cùng nhau chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh an lành, chu đáo, thể

hiện tinh thần kính Chúa yêu nước, đoàn kết dân tộc. Mọi người cùng tập trung ở nhà thờ về sinh, trang trí hang đá. Chỉ tính riêng khu vực trong ngoài khuôn viên nhà thờ, chúng tôi đã dựng 9 hang đá lớn kết hợp với hệ thống đèn điện chiếu sáng được lắp đặt đồng bộ. Vào buổi tối khuôn viên nhà thờ trở nên lung linh, rực rỡ thu hút nhân dân đến tham quan rất đông. Trong những ngày này, tại các giáo họ, các khu dân cư, mọi người thường tới chúc nhau những điều tốt đẹp, cùng nhau trang trí các hang đá tiểu cảnh. Bà con không phân biệt lương - giáo cùng nhau ăn bữa cơm đoàn kết, qua đó thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm

và cùng nguyện cầu về một năm mới an lành, hạnh phúc. Đối với các giáo dân, dịp Giáng sinh cũng là dịp để mỗi người tinh tâm, xám hối, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để hưởng nhận phúc ân của Chúa. Theo Linh mục Đinh Văn Trí, Chánh xứ Giáo xứ Thần Thượng: Bước vào mùa Vọng, chúng tôi thường hướng cho các con chiến sửa soạn tâm hồn, sẵn sàng, từ bỏ tội lỗi, tham, sân, si; đồng thời cùng ngồi lại cầu nguyện cho tâm hồn được thanh thản, để không còn ai phải buồn phiền, lo lắng, tất cả mọi nhà được bình an, cuộc sống vật chất đầy đủ. Ngoài ra, để thể hiện tinh thần bác ái nhân dịp Giáng sinh, tôi còn kêu gọi

mọi người tổ chức thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không khí đón Giáng sinh đã về trên khắp các xứ, họ đạo trong tỉnh. Đặc biệt, ở khu vực nhà thờ Chính tòa, thành phố Thái Bình, không khí đón mừng ngày Chúa Giáng sinh rộn ràng hơn cả. Ngoài cây thông và một hàng đá lớn được dựng lên ở trung tâm khuôn viên nhà thờ còn có rất nhiều hang đá nhỏ trang trí khắp nơi thu hút nhiều đoàn khách đến tham quan, chụp ảnh. Một số trường học lựa chọn đây là địa điểm trải nghiệm cho học sinh dịp cuối năm. Cô giáo Đỗ Ngọc Hoa, Trường Mầm non Tâm Việt, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình cho biết: Khi được tới tham quan trải nghiệm tại nhà thờ, các con đều rất vui mừng, phấn khởi. Tại đây các con được vui chơi, nói chuyện, chụp ảnh cùng ông già Noel. Thông qua các hoạt động ngoại khóa này giúp các con có nhiều cơ hội tiếp xúc với môi trường bên ngoài, làm phong phú vốn hiểu biết cũng như giúp các con mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống. Không chỉ ở trong nhà thờ, không khí Giáng sinh hiện diện ở khắp mọi nơi từ các siêu thị, cửa hàng, đến khắp

phố phường đều giăng đèn, kết hoa... Đặc biệt, mỗi khi màn đêm buông xuống tất cả lại càng trở nên rực rỡ. Năm bắt đầu như cầu của người dân nên từ tháng trước, nhiều cửa hàng đã lấy về nhiều mặt hàng để phục vụ người dân trang trí cho lễ Giáng sinh như: đèn nháy, đèn màu, các thiết bị âm thanh, cây thông, quả thông, dây kim tuyến, tượng Chúa, các mô hình hang đá thu nhỏ, ông già Noel... Chị Nguyễn Thị Liên, chủ cửa hàng đồ chơi, đồ lưu niệm trên đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình cho biết: So với năm ngoái thì số lượng các mặt hàng Giáng sinh năm nay bán ra vẫn khá chậm. Người dân cũng hạn chế mua sắm vì kinh tế khó khăn. Mọi người thường mua những món đồ lưu niệm nhỏ để tặng nhau với ý nghĩa gửi trao nhau yêu thương mùa Giáng sinh.

Từ ngày lễ trọng riêng của người Công giáo, nhiều năm nay, lễ Giáng sinh đã trở thành ngày vui chung của tất cả mọi người, mang đến niềm vui, đưa mọi người đến gần nhau hơn, gắn kết tình yêu thương của con người để cùng ước mong về một tương lai tốt đẹp hơn.

ĐÀO QUYÊN - TIẾN ĐẠT



Người dân Giáo xứ Nghĩa Chính, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) sắp xếp mô hình tiểu cảnh tái hiện khung cảnh Chúa ra đời.

HƯNG HÀ Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tin ngưỡng, tôn giáo năm 2023

Sáng ngày 23/12, huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tin ngưỡng, tôn giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Về công tác tin ngưỡng, tôn giáo, huyện tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo tổ chức các lễ hội đầu năm, đại lễ Phật đản, lễ Giáng sinh; hoạt động tin ngưỡng được thực hiện theo đúng quy định.

Năm 2023, huyện Hưng Hà tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ các lĩnh vực quản lý tài chính, đất đai, xây dựng, công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; đổi mới việc tiếp công dân, tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị, đề xuất chính đáng của công dân; gắn thực hiện dân chủ với cải cách thủ tục hành chính. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tin ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tin ngưỡng, tôn giáo; phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến tôn giáo kịp thời, đúng quy định.

THANH THUY

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG HƯNG Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn

Sáng ngày 23/12, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 mái ấm công đoàn cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở.

3 mái ấm công đoàn năm 2022 dịp này được trao cho các đoàn viên: Bùi Quang Sơn, thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang; Nguyễn Thị Thiệu, thôn Phương Mai, xã Đông Cường, Công ty Cổ phần CF toàn cầu Thái Bình; Nguyễn Quý Thuận, thôn Duy Tân, xã Minh Tân, Công ty TNHH May mặc V.J.ONE. Mỗi mái ấm công đoàn được hỗ trợ 40 triệu đồng cùng với sự chung tay giúp đỡ của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, gia đình, đồng nghiệp, công đoàn cơ sở và sự nỗ lực cố gắng của bản thân sau 5 - 6 tháng khởi công xây dựng cả 3 mái ấm công đoàn đã hoàn thành.

Đây chính là động lực giúp các đoàn viên công đoàn vượt qua khó khăn, yên tâm lao động, đóng góp vào sự phát triển chung của tổ chức công đoàn.

THU HIỀN

Chăm lo Tết cho người nghèo và những người yếu thế



Chương trình chợ tết nhân đạo do các cấp hội chữ thập đỏ tổ chức hàng năm góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón tết.

Mỗi độ tết đến xuân về, công tác chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lại được cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Đây vừa là tinh thần trách nhiệm vừa thể hiện tấm lòng, tình cảm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với những người có hoàn cảnh kém may mắn.

Theo Kế hoạch số 156/KH-UBND, ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà tới với người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh trích ngân sách hỗ trợ 100% hộ nghèo với số tiền 500.000 đồng/hộ; đối với đối tượng là trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tại mỗi huyện, thành phố sẽ trao 50 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng. Ngoài ra, còn tặng quà cho trẻ em đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình; trẻ em lang thang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc xã

Hồng Tiến (Kiến Xương) và xã Vũ Văn (Vũ Thư). Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay để tặng quà tết, bảo đảm tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong tỉnh đều được vui xuân đón tết.

Ông Vũ Đức Điển, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chia sẻ: Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-TUHCĐT, ngày 4/11/2022 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai phong trào "Tết nhân ái" xuân Quý Mão 2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đang huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình "Tặng quà - vui tết" nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân đón tết, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh phấn đấu đạt trên 20.000 suất quà, trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh phấn đấu huy động các nhà tài trợ trong, ngoài tỉnh và các nhà hảo tâm tặng 1.500 suất; 8 huyện, thành phố phấn đấu đạt 3.160 suất; hội chữ thập đỏ cơ sở và trường học phấn đấu huy động 15.340 suất quà để trao tặng những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau và ai cũng có tết, hội chữ thập đỏ các cấp đã phối hợp ra soát, nắm bắt thêm các hộ khó khăn ngoài đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, tích cực tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền mạnh mẽ về mục đích, ý nghĩa của phong trào "Tết nhân ái", qua đó từng bước thay đổi nhận thức của cộng đồng và nhà tài trợ về cách thức tổ chức hoạt động trợ giúp người hưởng lợi.

Việc chung tay chăm lo cho những người nghèo, những người yếu thế trong xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, thấp lèn hy vọng, tạo động lực cho những người kém may mắn đón tết đầm ấm. Đó không chỉ là những món quà ý nghĩa, mà ở đó còn là sự cảm thông, sẻ chia, bao dung ấm tình người.

DUY TUNG

Sàng lọc, phát hiện sớm bệnh nhân lao trong cộng đồng

Chúng tôi tuổi cao nên khi có đoàn bác sĩ, nhân viên về địa phương khám miễn phí chúng tôi rất phấn khởi.

Chương trình khám sàng lọc và điều trị bệnh lao miễn phí cho người dân được Bệnh viện Phổi Thái Bình, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) phối hợp với 8 huyện, thành phố tổ chức. Từ chương trình, hàng nghìn người dân trong tỉnh đã được khám sàng lọc bệnh lao miễn phí.

Bác sĩ Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Thái Bình cho biết: Khám sàng lọc bệnh lao tại cộng đồng là hoạt động thường quy của Bệnh viện với mục tiêu phát hiện sớm bệnh nhân lao, tránh lây lan ra cộng đồng, giảm gánh nặng cho xã hội. Khi phát hiện có bệnh nhân mắc lao, các bác sĩ, nhân viên y tế sẽ tư vấn, điều trị kịp

thời. Ngoài khám sàng lọc tại cộng đồng ở 8 huyện, thành phố, 12 bệnh viện đa khoa tuyến huyện cũng thực hiện khám sàng lọc với các trường hợp nghi ngờ hoặc có nguy cơ mắc lao. Nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus lao sẽ chuyển về điều trị tại các bệnh viện nơi bệnh nhân cư trú. Các bệnh viện tuyến huyện sẽ phối hợp với trạm y tế xã, phường, thị trấn quản lý, cấp thuốc cho bệnh nhân. Trong trường hợp bệnh nhân kháng thuốc điều trị lao sẽ chuyển lên Bệnh viện Phổi Thái Bình điều trị, 9 tháng đầu năm 2022, qua khám sàng lọc trên địa bàn tỉnh đã phát hiện gần 800 bệnh nhân mắc lao các thể, trong đó có 370 bệnh nhân lao có bằng chứng về vi khuẩn học, 16 bệnh nhân lao kháng thuốc và 4 bệnh nhân trẻ em. Công tác tư

vấn chuyển đối tượng nghi lao đến cơ sở chuyên khoa; khám, điều trị được các cơ sở y tế phối hợp hiệu quả. Nhóm bệnh nhân nghi lao kháng thuốc được kiểm soát chặt chẽ.

Mang nhiều ý nghĩa nhân văn, chương trình khám sàng lọc bệnh nhân lao tại cộng đồng luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân lao đã được điều trị thành công. Từ hiệu quả của chương trình, Bệnh viện Phổi Thái Bình, SCDI sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức các chương trình khám sàng lọc bệnh lao. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2022, Bệnh viện sẽ thực hiện khám tại các xã, thị trấn của huyện Kiến Xương, Hưng Hà và một số xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Bình.

HOÀNG LANG



Nhân viên y tế tư vấn cách phòng, chống bệnh lao cho người dân.